



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

เรื่อง

1. เตือนสวนยาง-เอกชนเร่งปรับตัวรับ'กฎใหม่'
2. ถกลดต้นทุนผู้เลี้ยงไก่-ไข่-หมู
3. ช็อกหนี้ครัวเรือนทะยาน พุ่ง90.6%จีดีพี
4. ชัยนาทแล้งหนักฝนทิ้งช่วงไร่น้ำทำนา
5. ห่วงยางไทยแข่งขันยากแนะเร่งพัฒนา
6. พาณิชย์ชี้ปีนี้ปีทองชาวสวนผลไม้
7. สศอ.มีนMPIพ.ค.หดตัว3.14%
8. เร่งหนุนปลูก58ไม้มีค่าสร้างรายได้
9. คอแลมน์: จับประเด็น: พาณิชย์จับกระเทียมกว่า 2.6 หมื่นกิโล
10. คอแลมน์: สัตว์เลี้ยงแสนรัก: TSPCAจัดสัมมนาเครือข่ายผู้รักสัตว์

สื่อ

- เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
เดลินิวส์
มติชน
มติชน
มติชน (กรอบบ่าย)
ไทยรัฐ
ไทยโพสต์
ข่าวสด
ไทยโพสต์
เดลินิวส์

เดือนสวนยาง-เอกชน เร่งปรับตัวรับ'กฎใหม่'

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่าขอแนะนำให้เกษตรกรผู้ประกอบการ และผู้ส่งออกสินค้ายางพาราเร่งปรับตัวรับมือกับความท้าทายจากปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตร แม้ไทยเป็นผู้ผลิตยางอันดับ 1 ของโลก ในปี 65 มีผลผลิตยางพารา 4.8 ล้านตัน และผู้ส่งออกสินค้ายาง อันดับ 2 ของโลก รองจากจีน ก็ตาม

ขณะเดียวกัน สหรัฐยังมีความก้าวหน้าในการพัฒนายางธรรมชาติจากพืชทางเลือก ได้แก่ วายูลี ซึ่งมีจุดเด่น คือ ไม่มีโปรตีนที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ เหมาะสำหรับผลิตถุงมือทางการแพทย์ กุญยาง และปลูกได้ในพื้นที่แห้งแล้ง และแดนดิไลน์ มีจุดเด่นคือสกัดจากแดนดิไลน์ ใช้น้ำร้อนเป็นตัวทำลาย ทำให้ไม่ก่อมลพิษ หากทดแทนยางพาราได้ก็อาจส่งผลกระทบต่อส่งออกยางพาราของไทยในอนาคต ผู้ผลิตต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่สำคัญวันที่ 29 มิ.ย. 66 กฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป (อียู) จะมีผลบังคับใช้ซึ่งครอบคลุมสินค้ายางและผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร 7 รายการ เช่น ปาล์ม น้ำมัน วัว กว้างเหลือง ถั่วฝักยาว โกโก้ ไม้ และยาง ซึ่งมีเวลาปรับตัวอีก 18 เดือน

ถกลดต้นทุนผู้เลี้ยงไก่-ไข่-หมู

● ตัดคนกลาง-ต้นมาตรการช่วย

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงแนวทางดูแลอาหารสัตว์ ว่า กรมการค้าภายใน หรือร่วมกับกรมปศุสัตว์ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ ทั้งหมู ไก่ ไข่ ด้วยการเชื่อมโยงการซื้อขายอาหารสัตว์จากโรงงานผลิตไปยังกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโดยตรงเพื่อช่วยลดต้นทุนการเลี้ยง หลังจากที่ผ่านมาผู้เลี้ยงต้องเผชิญปัญหาอาหารสัตว์ที่สูงขึ้นจนกระทบต่อต้นทุนการเลี้ยงและราคาปลายทางถึงมือผู้บริโภค

“ในเร็ว ๆ นี้ กรมจะเปิดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู ไก่ ไข่ และไก่ เนื้อหนึ่งในแนวทางที่กรมฯ จะเข้าไปช่วยลดต้นทุนแก่ผู้เลี้ยง ขณะเดียวกันยังขอความร่วมมือให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์ให้ตรึงราคาอยู่และไม่อนุญาตให้มีการปรับเพิ่มราคา นอกจากนี้ ระยะหลังพบว่าแนวโน้มดีขึ้นหลังวัตถุดิบหลายตัวปรับลดลง ทำให้แรงกดดันต่อต้นทุนการผลิตลดลง”

ส่วนปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตรอื่น ๆ เช่น ปุ๋ยเคมี มีการปรับลดลงต่อเนื่อง โดยล่าสุดแม่ปุ๋ยไนโตรเจน ได้แก่ ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 ราคาลดลง 51% ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 21-0-0 ราคาลดลง 50% แม่ปุ๋ยฟอสเฟต 18-46-0 ราคาลดลง 34% และแม่ปุ๋ยโพแทสเซียม 0-0-60 ราคาลดลง 34% เมื่อเทียบกับช่วงที่เคยขึ้นไปสูงสุดเมื่อกลางปีที่แล้ว และสต็อกล่าสุดมีสูงถึง 1.2 ล้านตัน ถือเป็นผลดีกับเกษตรกร ที่ขณะนี้กำลังเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกและภาคแนวโน้มราคาน่าจะลงได้อีกหลังจากที่จีน สหรัฐ บราซิล เข้าสู่ปลายฤดูการเพาะปลูกทำให้ใช้ปุ๋ยลดลง

นายสุเทพ สุวรรณรัตน์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้ไข่ไก่ราคาแพงช่วงนี้มาจากต้นทุนการเลี้ยงสูงขึ้น โดยเฉพาะปัญหาอาหารสัตว์ เพราะหากเทียบกับช่วงก่อน

หน้าไข่ไก่ 2.70-2.80 บาท อาหารไก่ตัก กก.ละ 9-10 บาท แต่มาวันนี้อาหารไก่แพงขึ้นเท่าตัวเป็น 19 บาท ค่าแม่พันธุ์ไก่ขึ้นมาจากตัว 5 บาท จาก 170 บาท เป็น 175 บาท ไม่นับรวมค่าไฟ น้ำมันที่เพิ่มขึ้น จึงอยากให้ภาครัฐออกมาตรการช่วยเหลือ

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า สถานการณ์ผักสดปรับตัวลดลงต่อเนื่อง หลังพื้นที่ช่วงร้อนแล้ง เข้าสู่หน้าฝน ทำให้ผักเติบโตได้ดีขึ้น โดยผักคะน้า กก. 40 บาท ลดจากสัปดาห์ก่อน 45 บาท ถั่วฝักยาว กก. 47 บาท ลดจาก 55 บาท กะหล่ำปลี กก. 31.40 บาท ลดจาก 32 บาท หมูเนื้อแดง กก.ละ 140-150 บาท ไก่ทั้งตัวรวมเครื่องใน กก.ละ 70-75 บาท ไก่เนื้อสดสะโพก กก.ละ 85-90 บาท ไก่เนื้ออก กก.ละ 75-85 บาท และไข่ไก่ เฉลี่ยฟองละ 4.08 บาท

ขณะที่สินค้าเกษตรสำคัญ เช่น ข้าวราคาดีขึ้นทุกตัว โดยข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 10,400 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 14,600 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ต้นละ 13,450 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ต้นละ 11,350 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 13,200 บาท มันสำปะหลัง กก.ละ 3.35 บาท ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กก.ละ 11.40 บาท และปาล์มน้ำมัน กก.ละ 6.50 บาท.



ช็อกหนักครัวเรือนทะยาน พุ่ง90.6%จีดีพี

‘แบงก์ชาติ’ใช้เกณฑ์ใหม่ส่งยิบ
กบน.ตรึงแก๊สแอลพีจีอีก2เดือน
ชาวไร้อ้อยขู่มุกกรุงเทพค่าตัดสด

หนักครัวเรือนพุ่งกระฉูด ทะลุ 90.6%
ต่อจีดีพี ธปท.ปรับข้อมูลใหม่ส่งลึก
4 กลุ่ม กยศ.ค้างสูงสุด 4.8 แสนล้าน
กบน.ตรึงค่าแก๊สหุงต้ม 423 บาทถึง
สิงหาฯ (อ่านต่อหน้า 5)

ลู่ค่าไฟลด 10 เปอร์เซ็นต์

กราฟิกมติชนรายวัน/Matchon Daily Graphic(01.07.23)

ปัจจัยบวก

- ปริมาณก๊าซอ่าวไทยสูงขึ้น (หลุมเอราวัณจาก 200 เป็น 600 MMSCFD)
- ปริมาณนำเข้า LNG ลดลง (LNG Import 40% vs 47%)
- ราคา Spot LNG ลดลง >30% (14 USD/MMBTU VS 20USD/MMBTU)
- ราคาพลังงานโลกที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
- หนังสือ EGAT ทั้งงวด 1/66 และงวด 2/66 ลดลงเร็วกว่าแผน ด้วยต้นทุนจริงของ LNG ที่ต่ำกว่าที่เรียกเก็บ FT

ปัจจัยลบ

- เงินบาทที่อ่อนค่าลง (35 บาท/USD VS 33.2 บาท/USD)

ค่าไฟงวด 3/66 <4.25 บาท/หน่วย (เดิม 4.70)

หมายเหตุ : ทุก 1 B/S Icrex ที่อ่อนค่า จะทำให้ค่า Ft สูงขึ้น ประมาณ 4.6 สต.บาท

ค่า FT เป็น US:UBU Cost Plus ที่เป็นภาระของผู้บริโภค

ควรให้แนวทางบริหารที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ เช่น การแก้ปัญหา Over Supply โรงไฟฟ้า, ปลดล็อกด้าน Regulations โดยเฉพาะ Solar และการเร่งจัดหา LNG ก่อนหน้าหนาวยุโรป

ควรประสานผู้เกี่ยวข้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างทั่วถึง เช่น สมมุติฐาน และต้นทุนต่างๆ ในการคำนวณ FT รวมทั้งพิจารณาหาระบบ Fuel Adjustment Cost System แบบ Rolling ที่เร็วกว่าตามงวด 4 เดือน

ควรมีส่วนร่วมในการบริหารแบบ One Team เพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านพลังงาน, ค่าไฟฟ้าของประเทศให้ดีที่สุด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบตามหลัก CG

ที่มา : นายอัครเดช รัตนดิถ ณ กูเน็ค รองประธาน ส.อ.ท. เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566

ต่อจากหน้า 1

หนี้ครัวเรือน

กบณ.ตรึงแก๊สหุงต้มถึง31ส.ค.

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบณ.) ได้จัดประชุมเมื่อเย็นวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาแนวทางการรักษาเสถียรภาพระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สหุงต้ม เนื่องจากมติคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบง.) ให้ตรึงราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) หรือแก๊สหุงต้ม ที่ราคา 423 บาทต่อขนาดถัง 15 กิโลกรัม (กก.) กำล้างจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 กระทรวงพลังงานจึงใช้อำนาจกบณ.เข้าบริหารแทน กบง. เนื่องจากอยู่ในช่วงรัฐบาลรักษาการ กบง.จึงไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ โดยที่ประชุม กบณ.มีมติรักษาเสถียรภาพระดับราคาขายแอลพีจีถึง 15 กก.ในราคาเดิมเป็นระยะเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-31 สิงหาคมนี้

“กบณ.มีอำนาจและหน้าที่ที่จะใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงออกประกาศกำหนดอัตราเรียกเก็บเพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาขายแอลพีจีที่เหมาะสม ส่งผลให้ราคาขายปลีกสำหรับถัง 15 กก. ยังเป็นไปตามกรอบเป้าหมายราคาขายปลีกตามที่ กบง.กำหนด 423 บาทต่อถัง 15 กก.ต่อไปเป็นระยะเวลา 2 เดือน” นายวิศักดิ์กล่าว

ตลาดโลกซาลงเก็บเงินผู้ใช้60สต.

นายวิศักดิ์กล่าวว่า แนวทางดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2562 เนื่องจากราคาขายปลีกแอลพีจีมีราคามากกว่า 363 บาทเกินกว่าระดับราคาที่เหมาะสมสำหรับถัง 15 กก. ยังถือเป็นวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงตามหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังต้องเข้าไปรักษาเสถียรภาพด้านราคาตามแผนรองรับวิกฤตอยู่ แม้ราคาแอลพีจีคาร์โกจะปรับลดลงแต่สถานการณ์ราคาแอลพีจีคาร์โกในตลาดโลกยังคงสูง และมีความผันผวนแต่ไม่มากนัก ในช่วงวันที่ 12-23 มิถุนายน 2566 ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 416.05 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ลดลง 21.17 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากช่วงวันที่ 29 พฤษภาคม-9 มิถุนายน 2566

นายวิศักดิ์กล่าวว่า ปัจจุบันฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยภาพรวมมีสภาพคล่องดีขึ้น โดยประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2566 ติดลบอยู่ที่ 57,884 ล้านบาท แบ่งเป็น บัญชีแอลพีจีติดลบ 45,975 ล้านบาท และบัญชีน้ำมันติดลบ 11,909 ล้านบาท

รายงานข่าวจาก กบณ.แจ้งว่า ปัจจุบันกองทุนน้ำมันเก็บเงินจากผู้ใช้อุปกรณ์ที่เข้ากองทุนประมาณ 60 สตางค์ต่อ กก. และจากแนวโน้มราคาแอลพีจีโลกลดลงคาดว่าจะสามารถรักษาระดับดังกล่าวได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม เพื่อรอให้

รัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารต่อ ทั้งนี้ หากกรณีราคาแอลพีจีสูงขึ้นผิดปกติจะนำเงินกองทุนน้ำมันเข้าอุดหนุน โดยการบริหารดังกล่าวไม่กระทบต่อบัญชีน้ำมันแต่อย่างใด

อภท.ปรับสูตรต้นทุนหนี้ครัวเรือนพุ่ง

ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (อภท.) จัดแถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนพฤษภาคม 2566 โดยนายลักกะภพ พันธุ์ยานุกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค อภท. กล่าวว่า อภท.ได้ปรับปรุงสถิติเงินกู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน (หนี้ครัวเรือน) แบ่งเป็น ผู้ให้กู้ 4 กลุ่ม เพื่อให้เกิดการครอบคลุมที่เพิ่มมากขึ้น โดยล่าสุดยอดหนี้แต่ละกลุ่ม ณ ไตรมาส 1 ปี 2566 ประกอบด้วย 1.หนี้เพื่อการศึกษา (ยศ.) มีจำนวน 4.83 แสนล้านบาท 2.กลุ่มสหกรณ์อื่นๆ (ที่ไม่ใช่สหกรณ์ออมทรัพย์) จำนวน 2.65 แสนล้านบาท 3.การเคหะแห่งชาติ 1.1 หมื่นล้านบาท และไฟโกลไฟแนนซ์ 6 พันล้านบาท ซึ่ง อภท.มีข้อมูลของกลุ่มผู้ให้กู้เหล่านี้ตั้งแต่ปี 2555 จึงปรับข้อมูลย้อนหลังไปถึงไตรมาส 1 ปี 2555

“ยอดหนี้ที่เพิ่มขึ้นจากชุดข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่นี้เป็นหนี้ที่มีอยู่แล้วไม่ใช่หนี้ที่เพิ่งเกิดใหม่ โดย ณ ไตรมาส 1 ปี 2566 มียอดหนี้เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 7.66 แสนล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นหนี้เพื่อการศึกษา 4.85 แสนล้านบาท และหนี้เพื่อการประกอบอาชีพ 1.83 แสนล้านบาท ส่งผลให้หนี้ครัวเรือนหลังปรับปรุงมียอดคงค้าง 15.96 ล้านล้านบาท คิดเป็น 90.6% ต่อจีดีพี เพิ่มขึ้นจากข้อมูลก่อนปรับปรุง 4.3% ต่อจีดีพี ทั้งนี้ โครงสร้างสัดส่วนที่จำแนกตามวัตถุประสงค์การกู้ยืมไม่แตกต่างจากข้อมูลก่อนปรับปรุง” นายลักกะภพกล่าว

นายลักกะภพกล่าวว่า การปรับปรุงข้อมูล

หนี้ครัวเรือนดังกล่าวเพื่อให้เกิดความครบถ้วนมากขึ้น โดยประเมินแล้วว่าข้อมูลใหม่ 1.มีความน่าเชื่อถือของวิธีการจัดเก็บและประมวลผล 2.มีคุณภาพ อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจได้ 3.มีความถี่ของการจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลที่สม่ำเสมอ และ 4.ไม่ล่าช้าเกินไป

สทท.ขอตั้งรพ.เร็วห้วงมีอบลงถนน

นายชานาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เปิดเผยว่า จากปัจจัยการเมืองในประเทศ โดยเฉพาะสถานการณ์ที่อาจส่อแววความวุ่นวายขึ้นนั้น ต้องยอมรับว่าหากเกิดอะไรขึ้นอีกครั้งอย่างการชุมนุม มีมีอบลงถนน จะส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวที่เพิ่งฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19 เนื่องจากหากนักท่องเที่ยวลดลงจนมีอัตราการเข้าพักต่ำกว่าระดับ 30% จะทำให้ผู้ประกอบการเหนื่อยและอยู่ไม่ไหว สทท.จึงขอเรียกร้องให้มีการจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จโดยเร็วเพื่อการบริหารประเทศแบบไร้รอยต่อ เพื่อให้สามารถเดินหน้านักท่องเที่ยวต่อไปได้ โดย สทท.ต้องการให้รัฐบาลในอนาคตตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้ามาไว้ในอ้อมกอดร่วมกับเอกชนดูแลฝั่งซัพพลาย ซึ่งในส่วนของ สทท.สามารถทำงานร่วมกับทุกพรรค แต่เน้นย้ำว่าไม่อยากเห็นภาพมีมีอบลงถนนอีกแล้ว เพราะจะกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจไทยในเวลานี้

“เมื่อมีรัฐบาลใหม่แล้วก็ขอให้ออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ซึ่งเปรียบเสมือนวัคซีนเข็มกระตุ้น (บูสเตอร์ช็อต) สนับสนุนผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะรายเล็ก หลังจากบูสเตอร์ช็อตต่างๆ ได้หมดเม็กไปแล้ว อาทิ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน รวมถึงต้องการให้อำนาจความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้น อาทิ การยื่นขอวีซ่าที่กำลังเป็นประเด็นในตลาดนักท่องเที่ยวจีนที่มีความเข้มงวดและล่าช้ามากเกินไป ซึ่งเป็นความหวังของภาคท่องเที่ยวไทยในไตรมาส 3/2566 ว่าจะเข้ามาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้” นายชานาญกล่าว

ไตรมาส2ดัชนีเชื่อมั่นต่ำลงอีก

นายชานาญกล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ สทท.และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวพบว่า ไตรมาส 2/2566 เท่ากับ 72 อยู่ในระดับต่ำกว่าปกติมาก และลดลงกว่าไตรมาส 1/2566

สะท้อนถึงความกังวลของผู้ประกอบการและรายได้ที่ลดลง โดยการเดินทางท่องเที่ยวของตลาดต่างชาติ เฉพาะในไตรมาส 2 มีประมาณ 6,402,233 คน ซึ่งคาดว่าทั้งปี 2566 จะมีต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยประมาณ 29,355,271 คน สร้างรายได้ในภาคการท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 1,512,823 ล้านบาท โดยในไตรมาส 3/2566 ผู้ประกอบการมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเป็น 80

นายชำนาญกุลกล่าวว่า สำหรับการฟื้นตัวของรายได้ พบว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วประเทศกลับมาประมาณ 60% เทียบกับช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ธุรกิจร้านอาหารฟื้นตัวมากที่สุดประมาณ 67% กลับกันธุรกิจสถานบันเทิงฟื้นตัวน้อยสุดประมาณ 53% เทียบช่วงก่อนเกิดโควิดระบาด โดย 68% ของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรายได้ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติเหมือนช่วงก่อนเกิดโควิด และมีสถานประกอบการประมาณ 20% ที่มีรายได้ดีมากกว่าปกติ ส่วนอีก 10% มีรายได้กลับเข้าสู่ช่วงปกติ ด้านการจ้างงานธุรกิจที่พักแรมมีประมาณ 10% ที่ระบวยังขาดแคลนแรงงานอยู่

คาดปีนี้ทท.ต่ำเป้าไม่ถึง30ล้าน

นายชำนาญกุลกล่าวว่า ภาคการท่องเที่ยวมี 2 ข้อดี และ 2 ความท้าทาย โดยข้อดีที่ 1 คือ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเกิน 2 ล้านคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกัน ทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้ว 12.8 ล้านคน ต่ำกว่าเป้าหมายครึ่งปีแรก 13 ล้านคนเพียงเล็กน้อย และข้อดีที่ 2 คือได้ปลดล็อกโรงแรมขนาดเล็กให้เข้าสู่ระบบได้อย่างถูกกฎหมายและปลอดภัย ส่วน 2 ความท้าทาย คือ 1.ตัวเลขนักท่องเที่ยวในไตรมาสนี้เริ่มชะลอตัวลง และการฟื้นตัวของรายได้เป็นลักษณะ K เซป คือ 34% ของผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่ม แต่อีก 34% รายได้ลดลง โดยผู้ที่รายได้เพิ่มคือผู้ที่มีทุน มีความรู้ และมีนวัตกรรม สทท.จึงขอฝากรัฐบาลชุดใหม่ให้เร่งออกนโยบายพัฒนาเอสเอ็มอีท่องเที่ยวและเติมบูสเตอร์ช็อต ดันแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งต่างชาติเที่ยวไทย และไทยเที่ยวไทยควบคู่กัน

กทพ.แย้มลุ้นเคาะลดค่าไฟเพิ่ม

กรณีนายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ระบุแนวโน้มค่าไฟงวด 3 หรืองวดสุดท้ายของปี 2566 (กันยายน-ธันวาคม) ควรลดลงกว่า 10% จากงวด 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) หรือไม่เกิน 4.25 บาทต่อหน่วย จากปัจจุบัน

4.70 บาทต่อหน่วย

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวว่า บอร์ด กกพ.จะมีการพิจารณาภายในเดือนกรกฎาคมนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลต้นทุนอย่างรอบด้านเบื้องต้นตัวเลขของ ส.อ.ท.ใกล้เคียงกับ กกพ. เพราะประเมินแล้วค่าไฟสามารถลดลงได้ไม่ต่ำกว่า 48 สตางค์ต่อหน่วย แต่เบื้องต้น กกพ.จะคืนให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 28 สตางค์ต่อหน่วย หรือประมาณ 2 หมื่นล้านบาท จากหนึ่งรวมทั้ง กกพ.รับภาระแทนประชาชน ปัจจุบันประมาณ 1.3 แสนล้านบาท ทำให้มีผลต่างที่ลดให้ประชาชนไม่ต่ำกว่า 20 สตางค์ต่อหน่วย ขอย้ำตัวเลขที่ลดคือไม่ต่ำกว่า ดังนั้นในการเคาะค่าไฟสุดท้ายอาจได้ลดมากกว่านี้ก็ได้

จีผู้บริหารสตาร์คเปิดแผนฟื้นฟู

นายณัฐวุฒิ รุ่งรุ่งษ์ ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น กล่าวถึงกรณี นายวันวิทย์ ตั้งคารวคุณ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK เสนอ 4 แนวทางในการแก้ไขวิกฤตของสตาร์คในส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นศูนย์ที่เป็นเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คือเจรจากับเจ้าหนี้, ขายทรัพย์สิน, เพิ่มทุนจดทะเบียน และยื่นศาลล้มละลายขอฟื้นฟูกิจการ โดยจะมีข้อสรุปสุดท้ายแจ้งต่อนักลงทุนภายในวันที่ 19 กรกฎาคมนี้ ว่าการดำเนินการดังกล่าวเปรียบเสมือนเป็นการมัดมือมัดเท้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ คือผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทมากกว่า 11,000 ราย เหมือนกำลังอยู่หลักประหาร เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ซื้อขายวันที่ 30 มิถุนายนเป็นวันสุดท้าย โดยที่มีข้อมูลที่ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจสำคัญ และกระทบต่อการได้เสียมหาศาล เพราะหากคณะผู้บริหารเลือกเพิ่มทุนเพื่อให้ออกมาฟื้นตัว ทุนที่นักลงทุนถืออยู่อาจกลับมาไม่มีมูลค่า แต่หากเลือกยื่นล้มละลายหุ้นที่ยังถืออยู่จะกลายเป็นศูนย์ หากวันนี้ประกาศชัดเจนเลือกล้มละลายผู้ถือหุ้นจะได้ตัดใจขายทิ้งไป แม้แทบจะไม่มีมูลค่าแล้ว และคอยเดินหน้าฟ้องเรียกค่าเสียหาย จึงอยากให้ผู้บริหารประกาศชัดเจนไปเลย

นายณัฐวุฒิกล่าวว่า นอกจากนี้ อยากให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ยืดหยุ่นเวลากำหนดการซื้อขายก่อนขึ้น SP หยุดการซื้อขายออกไปอย่างน้อยจนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม เพื่อให้ทราบแนวทางแก้ปัญหาสตาร์คที่ชัดเจน

ชาวไร้อ้อยทั่วประเทศทวงค่าตัดสด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบตัวแทนสมาคมชาวไร้อ้อยจังหวัดต่างๆ รวมตัวกันเดินทางเข้ายื่นหนังสือเปิดผนึกถึงจังหวัด ชี้แจงปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร้อ้อย ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร้อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดี เพื่อลดฝุ่น PM2.5 ฤดูกาลผลิตปี 2565/2566 เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาล อาทิ จ.นครราชสีมา จ.อุดรธานี พิจิตร บุรีรัมย์ ลพบุรี สระบุรี

ที่ศาลากลาง จ.นครราชสีมา นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์ นายกสมาคมชาวไร้อ้อยอีสานใต้, นายเลียม บุญเชื้อ นายกสมาคมชาวไร้อ้อยลำมูลบน, นายเกียรติภูมิ ศรีจันทร์รัตน์ นายกสมาคมชาวไร้อ้อยสุรนารี และนายอำนาจ เพ็งสระเกษ นายกสมาคมชาวไร้อ้อยสีคิ้ว เข้ายื่นหนังสือเปิดผนึกต่อนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท รองผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อส่งต่อนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัด นำเสนอรัฐบาล

หนังสือดังกล่าวระบุว่า ปีนี้ชาวไร้อ้อยยังไม่มีความหวังได้รับเงินช่วยเหลือจากการรณรงค์ตัดอ้อยสดจากทางรัฐบาล 120 บาทต่อตัน ภาครัฐยังไม่นำเรื่องนี้ไปพิจารณาผ่านคณะรัฐมนตรี ทำให้สมาคมชาวไร้อ้อยเกรงว่าหากภาครัฐไม่มาตรการช่วยเหลือในส่วนนี้ จะทำให้เกษตรกรหันไปใช้วิธีการเผาเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และการรณรงค์ให้หยุดเผาลดฝุ่น PM2.5 ที่ดำเนินการมากกว่า 3 ปีไร้ความหมาย

จีรัฐบาลใหม่เร่งพิจารณา

นายมนตรีกล่าวว่า ในการประชุม ครม.วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมมีมติรับทราบและอนุมัติหลักการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร้อ้อยเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ใน 2 ฤดูกาลผลิตคือปีการผลิต 2564/2565 และปีการผลิต 2565/2566 หลังสิ้นสุดการทบทวนแล้วในฤดูกาลผลิต 2565/2566 ถึงวันนี้ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากการตัดอ้อยสดทั้งที่เกษตรกรปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ ทำให้ต้องแบกรับต้นทุนที่สูงกว่าการตัดอ้อยไฟไหม้อย่างมากอยากให้รัฐบาลเร่งพิจารณาให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน เพราะเกรงว่ามาตรการการลดการตัดอ้อยไฟไหม้ หรือลดการเผาเพื่อลดปัญหา PM2.5 ตลอด 3-4 ปีจะสูญเปล่า เกษตรกรจะหันกลับไปเผาอ้อยก่อนตัดเช่นเดิม กระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีชุดใหม่ควรเร่งพิจารณาอนุมัติก่อนสิ้นปีงบประมาณในวันที่ 30 กันยายนนี้ เพื่อให้เกษตรกรนำเงินส่วนนี้กลับไปใช้ในการลงทุนฤดูกาลผลิตใหม่

“พื้นที่ จ.นครราชสีมา ฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา 2565/2566 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า 30,000 ราย มีผลผลิตอ้อยตัดสดรวมกว่า 8.4 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าเงินที่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลในโครงการตันละ 120 บาท ประมาณ 1,000 ล้านบาท” นายมนตรีกล่าว

ช่วยยกระดับเดินทางเข้ากรุง

ที่ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายธีระชัย แสนแก้ว ผ.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะนายกสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานเหนือ กล่าวว่า ในปีการผลิต 2564/2565 เป็นปีแรกที่เริ่มโครงการนี้มีชาวไร่อ้อยทั่วประเทศร่วมโครงการ ได้รับเงินช่วยเหลือรวมกว่า 7,000 ล้านบาท สำหรับปีการผลิต 2565/2566 ชาวไร่อ้อยร่วมโครงการมากขึ้นสามารถส่งอ้อยสดได้กว่า 70% วงเงินช่วยเหลือเพิ่มเป็น 10,000 ล้านบาท เงินเหล่านี้ชาวไร่อ้อยลงทุนไปแล้วเป็นการกู้เงินมาและต้องใช้หนี้ขึ้นตอนมาชะงักในกระทรวงอุตสาหกรรม ยังไม่ส่งเรื่องให้คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลพิจารณา เมื่อพิจารณาแล้วจะส่งไปสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเรื่องเข้าสำนักงบประมาณแล้วก็ต้องไปจับที่ กรม. ซึ่งคงเป็น กรม.ชุดใหม่ ชาวไร่อ้อยทั่วประเทศเห็นว่าไม่ต้องรอ กรม.ใหม่ จึงจะส่งเรื่องออกจากกระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินการตอนนี้ได้ทันที เมื่อ กรม.ชุดใหม่มาก็พิจารณาได้เลย ไม่เช่นนั้นเงินจะถึงชาวไร่อ้อยช้า

ที่ จ.บุรีรัมย์ นายดร. สีโสภณ นายกสมาคมชาวไร่อ้อย จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า ปีนี้เกษตรกรมีความกังวลใจเป็นอย่างมาก เพราะเงินที่เกษตรกรจะได้รับเป็นรอบการผลิตปี 2565-2566 คือได้ลงทุนตัดอ้อยสดไปเรียบร้อยแล้ว ช่วงนี้เวลาที่จะเกษตรกรใกล้จะได้รับเงินส่วนนี้ เงินที่รัฐบาลอุดหนุนช่วยมาตันละ 120 บาท ยังถือว่าไม่คุ้มทุนเพราะค่าเฉลี่ยในการตัดอ้อยสดมีต้นทุนเพิ่มขึ้นอีกตันละ 200 บาท ตอนนี้ในช่วงเปลี่ยนถ่ายรัฐบาล ยังไม่รู้ว่าจะเข้ามาบริหารประเทศ เกรงจะไม่มีงบดำเนินการให้เกษตรกรตามสัญญาของโครงการ จึงอยากจะให้

รัฐบาลมองเห็นความสำคัญของเกษตรกรด้วย หากเกษตรกรไม่ได้รับเงินจำนวนดังกล่าว ในอนาคตอาจขอความร่วมมือเกษตรกรไม่ได้ และฝุ่น PM2.5 อาจย้อนมาเป็นมลพิษอีก

สำหรับ จ.บุรีรัมย์ มีเกษตรกรชาวไร่อ้อย 7,393 ครัวเรือน ปลูกอ้อยประมาณ 220,000 ไร่ ปีการผลิตที่ผ่านมาได้ผลผลิตประมาณ 1.9 ล้านตัน มีเกษตรกรเผาอ้อยก่อนตัด 220,000 ตัน ตัดอ้อยสด 1.7 ล้านตัน ในจำนวนนี้จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลตามโครงการคิดเป็นเงินกว่า 204 ล้านบาท

ที่ จ.ลพบุรี นายวิโรจน์ ผดุงกลิ่น นายกสมาคมชาวไร่อ้อย อ.ท่าหลวง กล่าวว่า หากรัฐบาลยังนิ่งเฉยไม่ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่กำลังเดือดร้อน สมาคมชาวไร่อ้อยโคกสำโรง และท่าหลวงจะยกระดับนำชาวไร่อ้อยกว่า 3,000 รายนี้เดินทางเข้าพบรัฐมนตรีอย่างแน่นอน

ที่ จ.สระบุรี นายสมจิตต์ รุจิวรรณ นายกสมาคมชาวไร่อ้อยเขื่อนป่าสัก จ.สระบุรี กล่าวว่า มติของ 4 องค์กรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศยากให้สมาคมแต่ละจังหวัดที่มีโรงงานอื่นเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อส่งอุตสาหกรรมจังหวัดและเสนอรัฐบาล แม้รัฐบาลจะยังไม่เรียบร้อย แต่รัฐบาลแก้ทราบเรื่องแล้วอาจส่งงานหรือไม่ส่งงาน เมื่อรัฐบาลใหม่ก็ต้องทำตามนโยบายที่ให้ไว้ เพราะเป็นความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย เป็นยา เป็นอากาศที่แห้งแล้ง หรือฝนแล้ง นี่คือนุสรณ์ของชาวไร่อ้อยหากว่า 120 บาทไม่ได้รับการตอบรับ ปีหน้าอ้อยสดคงไม่มี ชาวไร่อ้อยอาจเผาอ้อยทั้งหมดเพื่อลดต้นทุนการผลิต จะเป็นผลเสียต่อค่า PM2.5 ทำให้ประชาชนได้รับฝุ่นพิษ เรามาตามแนวนโยบายเพื่อปากท้องชาวไร่อ้อยกว่า 4,800 ราย ต้องได้รับความเป็นธรรมอย่างชัดเจนภายใน 2 เดือนนี้ ถ้าไม่ได้รับความชัดเจนชาวไร่อ้อย 300,000-400,000 รายทั่วประเทศอาจต้องขยับเข้ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชัยนาทแล้งหนักฝนทิ้งช่วงไร่น้ำทำนา

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ที่ จ.ชัยนาท ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นาข้าวในพื้นที่ ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง นับหมื่นไร่ต้องถูกทิ้งร้าง เพราะชาวนาไม่มีน้ำปลูกข้าว เนื่องจากสภาวะฝนทิ้งช่วงหลายเดือน เกษตรกรจึงพากันทิ้งทุ่งนาให้รกร้างจำนวนมาก การขุดเจาะบ่อบาดาลก็ทำได้ยาก เพราะเป็นที่ดอน หาดาน้ำค่อนข้างยาก ส่วนสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานกักเก็บ 16.50 ม.รทก. (เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง) เข้าวันที่ 202 (ระดับ 16.50 ม.รทก.ครั้งล่าสุด 10 ธ.ค. 65) ล่าสุดวัดได้ 14.51 ม.รทก.เพิ่มขึ้น 7 ซม.

จากเมื่อวันก่อนหน้า ขณะที่ปริมาณน้ำที่ไหลจากเหนือเขื่อนผ่าน จ.นครสวรรค์ เข้ามาในอัตรารวดได้ล่าสุด 334 ลบ.ม./วินาที เพิ่มขึ้น 18 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำท้ายเขื่อนเองก็อยู่ในระดับต่ำวัดได้ 5.35 ม.รทก.หลายจุด มีสันดอนทรายไหลให้เห็นเป็นช่วงๆ เขื่อนเจ้าพระยาลดการระบายน้ำจาก 70 ลบ.ม./วินาที ลงมาที่ 65 ลบ.ม./วินาที เป็นวันที่ 3 เพื่อรักษาระบบนิเวศและผลักดันน้ำเค็มปากแม่น้ำเจ้าพระยา จากสถานการณ์ภาพรวมที่น้ำต้นทุนในเขื่อนเจ้าพระยามีจำกัด ทางราชการจึงขอให้เกษตรกรงดการทำนาต่อเนื่องเตรียมกักเก็บน้ำไว้ใช้ในชวงเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม

ห่วงยางไทย แข่งขันยาก และเร่งพัฒนา

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กล่าวว่า เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออกสินค้ายางพาราควรเร่งปรับตัวรับมือที่อาจส่งผลต่อยางพาราไทยที่เป็นผู้ผลิตอันดับ 1 ของโลก โดยปี 2565 มีผลผลิต 4.8 ล้านตัน คิดเป็น 33% ของผลผลิตยางโลก และเป็นผู้ส่งออกยางและผลิตภัณฑ์ อันดับ 2 ของโลกรองจากจีน

นายพูนพงษ์กล่าวว่า ปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมจะส่งผลกระทบต่อยางพาราไทย เพราะความขัดแย้งดังกล่าวส่งผลให้ประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญกับการพึ่งพาตนเอง ขณะที่มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดการพัฒนาลินค้าโดยสหรัฐพัฒนาอย่างธรรมชาติจากพืชทางเลือก คือ วายูลี มีจุดเด่นไม่มีโปรตีนก่อให้เกิดภูมิแพ้ เหมาะสำหรับผลิตถุงมือทางการแพทย์ ถุงยาง และการสกัดยางจากแดนดิไลนี ไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการผลิตยังเป็นเทรนด์โลก เช่น กลุ่มบริษัทผู้ผลิตรายรถยนต์รายใหญ่ของโลก มีนโยบายรับซื้อน้ำยางที่ได้จากสวนยางพาราที่ได้รับการรับรองว่ามีการจัดการอย่างยั่งยืน หรือการใช้ยางรีไซเคิลโดยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งหลายบริษัทมีการพัฒนาแล้ว เช่น ไนกี้ นำมาทำพื้นรองเท้า บริดจสโตนนำมาทำยางรีไซเคิล นอกจากนี้ สหภาพยุโรป (อียู) ได้ออกกฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า (EUDR) มีผลบังคับใช้แล้ว ส่งผลต่อความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้า

● เข้าสู่หน้าฝนราคาผักสดลดลง ● เตรียมช่วยลดต้นทุนอาหารสัตว์

พาณิชย์ชี้ปีนี้ปีทองชาวสวนผลไม้

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงอาหารสดผลไม้ พบว่าสินค้าหลายรายการราคาลดลง โดยเฉพาะผักสดเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าที่เป็นหน้าแล้ง ผลผลิตออกน้อย แต่ขณะนี้เข้าสู่หน้าฝน ผักเติบโตได้ดี ผลผลิตเข้าสู่ตลาดมากขึ้น เช่น ถั่วฝักยาว กิโลกรัม (กก.) ละ 47 บาท จากสัปดาห์ก่อนที่ กก. 55 บาท, ต้นหอม กก.ละ 77.40 บาท ลดจาก 84.26 บาท, พริกชี้ฟ้า กก.ละ 82 บาท ลดจาก 86.29 บาท และมะนาว ลูกละ 3.35 บาท ลดจาก 3.50-4.00 บาท

ส่วนกลุ่มเนื้อสัตว์ราคาทรงตัวและลดลง เช่น หมูเนื้อแดงทรงตัวที่ กก.ละ 140-150 บาท ไก่ไข่ เลี้ยงฟองละ 4.08 บาท ส่วนสินค้าอุปโภคบริโภค ราคาทรงตัว ขณะที่สินค้าเกษตรสำคัญ เช่น ข้าวราคาดีขึ้นทุกตัว โดยข้าวเปลือกเจ้าตันละ 10,400 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 14,600 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 13,200 บาท มันสำปะหลัง กก.ละ 3.35 บาท ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กก.ละ 11.40 บาท และปาล์มน้ำมัน กก.ละ 6.50 บาท

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ราคาปุ๋ยเคมี ลดลงต่อเนื่อง โดยแม่ปุ๋ยไนโตรเจน ได้แก่ ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 ลดลง 5% ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 21-0-0 ลดลง 50% แม่ปุ๋ยฟอสเฟต 18-46-0 ลดลง 34% และแม่ปุ๋ยโปแตสเซียม 0-0-60 ลดลง 34% เมื่อเทียบกับช่วงที่เคยขึ้นไปสูงสุดเมื่อกลางปีที่แล้ว คาดว่าราคาน่าจะลดลงได้อีก หลังจากที่ยื่นสหรัฐฯ บราซิล เข้าสู่ปลายฤดูการผลิตเพาะปลูก ทำให้ความต้องการใช้ลดลง ส่วนสต็อกของไทย ล่าสุดมีสูงถึง 1.2 ล้านตัน เทียบพว่ต่อความต้องการใช้ส่วนอาหารสัตว์กรรม

ยังขอความร่วมมือให้ผู้ผลิตตั้งราคาขายต่อเนื่อง และได้หารือร่วมกับกรมปศุสัตว์ เตรียมออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ ทั้งหมด 16 ไร่ ด้วยการเชื่อมโยงการซื้อขายอาหารสัตว์จากโรงงานกับกลุ่มเกษตรกร เพื่อช่วยลดต้นทุน

นายกรนิช โนนชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวต่อถึงสถานการณ์ผลไม่ว่า ขณะนี้ผลไม้ภาคตะวันออกหมดแล้ว ส่วนภาคใต้ ออกมาได้ครึ่งหนึ่งแล้ว และราคาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จากความต้องการของเงินที่มีเข้ามาต่อเนื่อง จนสินค้าไม่พอขาย ต้องแย่งกันซื้อ เช่นทุเรียนเกรด AB กก.ละ 120-125 บาท เกรด C กก.ละ 90-100 บาท เกรด D กก.ละ 75-80 บาท มังคุด เกรดมัน กก.ละ 60-95 บาท เคยขึ้นไปสูงสุด กก.ละ 120 บาท ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีทองของชาวสวนผลไม้

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามตรวจสอบการขนย้ายสินค้าเกษตรอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในแก้ไขปัญหาราคาลดต่ำ โดยเน้นการป้องกันไม่ให้เกิดการขนย้ายและนำเข้าสินค้าเกษตรจากเพื่อนบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคา ให้เกิดความเป็นธรรมแก่เกษตรกร และไม่ให้เป็นทอนราคาในที่นึ่งเกษตรกรจะได้รับ จึงขอฝากถึงผู้ประกอบการว่าอย่าลืกลบขนกระเทียมโดยผิดกฎหมาย รวมถึงสินค้าเกษตรอื่นๆ เช่น ปาล์ม น้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

สศอ.มีนMPIพ.ค.หดตัว3.14%

เดือนมิ.ย.ส่งสัญญาณเฝ้าระวังจับตาการเมือง-เอลนีโญ

พระราม 6 ● สศอ.เผย ดัชนี MPI เดือน พ.ค.2566 หดตัว 3.14% เดือน มิ.ย.ส่งสัญญาณเฝ้าระวังหลังส่งออกถูก จับตาการเมือง-เอลนีโญและเศรษฐกิจคู่ค้า

นางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน พ.ค.ปี 2566 อยู่ที่ระดับ 94.80 ลดลง 3.14% โดยเป็นการปรับลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เมื่อเทียบกับเดือนก่อนขยายตัว 14.23% ด้านอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 60.20% และช่วง 5 เดือนแรกปี 2566 เฉลี่ยอยู่ที่ 61.04% ส่งผลให้ดัชนี MPI 5 เดือนแรกปี 2566 เฉลี่ยอยู่ที่ 96.36% ลดลง 4.49% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ปัจจัยที่ทำให้ดัชนี

MPI เดือน พ.ค.หดตัวมาจากการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวได้ 1.54% และหากพิจารณาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยังคงหดตัว โดยขยายตัวเพียงเล็กน้อยที่ 0.003% รายได้เกษตรกรหดตัว 8.97% เป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบ 15 เดือน สะท้อนกำลังซื้อจากภาคเกษตรที่ยังคงเปราะบาง แต่ต้องติดตามปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะส่งผลให้ปริมาณฝนของไทยมีแนวโน้มต่ำกว่าปกติ และส่งผลต่อวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร

“ดัชนีฯ หดตัวลดลงตาม

ภาวะการส่งออก แต่หากมองไปดูรายละเอียดจะเห็นว่าภาคการผลิตทรงตัวและขยับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนที่ได้รับผลกระทบมากคือภาคเกษตรจากภาวะเอลนีโญ” นางวรวรรณกล่าว

ทั้งนี้ สศอ.ได้คาดการณ์ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือน มิ.ย.ปี 2566 ส่งสัญญาณเฝ้าระวังแม้มีปัจจัยบวกจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวจากการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชน รวมถึงเศรษฐกิจของคู่ค้าหลักอย่างประเทศจีนและญี่ปุ่นมีแนวโน้มการฟื้นตัว ขณะที่การส่งออกที่หดตัวเป็นเดือนที่ 8 ติดต่อกัน ประกอบกับความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาล กระทบต่อความ



วรวรรณ ชิตอรุณ

เชื่อมั่นของนักลงทุนและงบประมาณปี 2567 อีกทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีโอกาสรุนแรงขึ้นยังคงเป็นปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจไทย และต้องติดตาม

ปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจจะ
มีผลต่อวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
แปรรูปสินค้าเกษตร

สำหรับประเด็นที่น่า
ติดตามในช่วงนี้คือ อุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งได้
รับโอกาสจากวิกฤตโควิด-19 โดย
เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ชนิดพิเศษกลับได้รับความนิยม
เพิ่มขึ้น มองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้
ประกอบการจะปรับเปลี่ยนการ
ดำเนินงาน โดยเฉพาะกลุ่มสินค้า
ที่มีมูลค่าสูงและมีโอกาสเติบโต
เพื่อผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรม
พิเศษที่เป็นด้าย หรือผ้าที่มี
คุณสมบัติกันน้ำ ทนไฟ และกรอง
เชื้อโรค เป็น Product Champion
สามารถต่อยอดเป็นวัสดุและชิ้น
ส่วนประกอบที่สำคัญในอุปกรณ์
ทางการแพทย์ และช่วยลดการ
พึ่งพาการนำเข้า เพื่อเป็นการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
และเพิ่มศักยภาพในการส่งออก”
นางวรวรรณกล่าว.

เร่งหนุนปลูก58ไม่มีค่าสร้างรายได้

ทำเนียบรัฐบาล - นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม อนุมัติการการออทางเลือกใหม่ที่ไม่ใช่ตัวเงิน ด้วยการออในรูปแบบของการปลูกไม้ยืนต้น เช่น ไม้มีค่า 58 ชนิด โดยให้ปลูกบนที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ สามารถปลูกได้ทั้งในบริเวณที่อยู่อาศัยหรือในพื้นที่เหลือที่ไม่ได้ทำการเกษตร

นายอนุชากล่าวว่า การออเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลให้การส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลปี 2564 พบว่า มีครัวเรือนไทยร้อยละ 72 มีการออเงินแต่มูลค่าการออไม่สูงและมีแนวโน้มลดลง ทำให้ครัวเรือนไทยกว่าร้อยละ 86 มีเงินออในจำนวนที่ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในระยะเวลา 1 ปี หากต้องหยุดทำงาน ตลอดจนไม่เพียงพอที่จะนำมาใช้จ่ายภายหลังเกษียณ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งมีรายได้น้อยและไม่แน่นอน รัฐบาลจึงได้ส่งเสริมมาตรการการออทางเลือกใหม่ที่ไม่ใช่ตัวเงิน แต่ใช้วิธีการออทรัพย์สินในรูปแบบของการปลูกไม้ยืนต้น

รัฐบาลได้ปลดล็อกกฎหมายไม้หวงห้ามและไม้หายาก 171 ชนิด ให้สามารถปลูกและตัดขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ปลูกได้อย่างเสรี และได้มีมาตรการกำหนดให้ไม้มีค่า 58 ชนิด สามารถใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจและค้าประกันสินเชื่อได้ตามกฎหมาย ซึ่งการปลูกไม้มีค่าให้ผลตอบแทนสูงถึงร้อยละ 17.90 ต่อปี

ส่วนการอออีกรูปแบบหนึ่งก็คือ การออทรัพย์สินในรูปแบบของ

การเลี้ยงสัตว์ต้น เช่น โค กระบือ สุกร ไก่ ปลา ซึ่งมีต้นทุนการเลี้ยงไม่สูงมาก โดยเฉพาะการเลี้ยงโค/กระบือ สามารถที่จะปล่อยให้หากินตามธรรมชาติได้ และได้ประโยชน์ในด้านอื่นด้วย อาทิ ช่วยในการเตรียมพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ช่วยกำจัดวัชพืช ใช้มูลเป็นปุ๋ย หรือเก็บมูลไปขาย

“รัฐบาลย้ำให้กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เกษตรกรเห็นถึงประโยชน์ของการออที่ไม่ใช่ตัวเงิน พร้อมส่งเสริมการดำเนินการโดยอาศัยกลไกความร่วมมือของคนในชุมชน และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ในการให้ความรู้ และให้คำปรึกษากับเกษตรกรเพื่อให้เกิดการขยายผลในการออที่ไม่ใช่ตัวเงินให้มากขึ้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างรายได้ในอนาคตให้กับประชาชน และเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งการปลูกต้นไม้ยืนต้นยังช่วยในการลดโลกร้อนตามนโยบายรัฐบาลด้วย” นายอนุชากล่าว

นายอนุชากล่าวว่า การเลี้ยงสัตว์เพื่อการออยังไม่ได้รับการยอมรับมากนัก ส่วนใหญ่จะเน้นเพื่อการขายและการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก จึงควรมีการส่งเสริมและขยายผลการออที่ไม่ใช่ตัวเงินให้มากขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและเกษตรกรเห็นถึงประโยชน์ การใช้กลไกความร่วมมือของคนในชุมชน และการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนการปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องและไม่เป็นอุปสรรคต่อการออรูปแบบนี้



พาณิชย์จับกระเทียมกว่า 2.6 หมื่นกิโล

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.ที่ผ่านมา นายสมชาย รัตนสุภา ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและปฏิบัติการ ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจชุดเฉพาะกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ซึ่งตวงวัดตั้งด่านตรวจสอบการลักลอบขนย้ายสินค้าเกษตร และได้สกัดจับบรรทุกขนย้ายกระเทียมที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ปริมาณกว่า 26,000 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท โดยไม่มีหนังสืออนุญาตการขนย้าย และเมื่อสอบถามผู้ขับขี่รถบรรทุกทราบว่า ได้ขนย้ายกระเทียมดังกล่าวมาจากท่าเรือกรุงเทพ เขตคลองเตย เพื่อนำไปส่งบริเวณ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จึงได้จับกุมตัวผู้ขนย้ายพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ดำเนินคดีตามกฎหมาย

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/เกมโชว์-สัตว์เลี้ยง

วันที่: เสาร์ 1 กรกฎาคม 2566

ปีที่: -

ฉบับที่: 26924

หน้า: 9(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 76.04

Ad Value: 136,872

PRValue (x3): 410,616

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: สัตว์เลี้ยงแสนรัก: TSPCAจัดสัมมนาเครือข่ายผู้รักสัตว์



TSPCAจัดสัมมนาเครือข่ายผู้รักสัตว์



สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 เป็นผลจากการเรียกร้องกันมายาวนาน จนกระทั่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2557 นั้น กว่า 8 ปี ที่พระราชบัญญัตินี้บังคับใช้ มีการร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีจำนวนมาก และมีคำพิพากษาอีกหลายคดี ด้วยกระแสการตื่นรู้ของประชาชนที่ให้ความสนใจ

ที่โรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) สมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย ล้านนาดีออกเวลแฟร์ องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) และกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมองค์กรเครือข่ายอื่นๆ ร่วมกันจัดสัมมนาเครือข่ายผู้รักสัตว์ ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อเรื่อง 8 ปี การบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 โดยสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) และองค์กรเครือข่าย ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดการสัมมนาเครือข่ายผู้รักสัตว์ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อรวบรวมสรุปประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ จากองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งผู้ปฏิบัติและผู้มีประสบการณ์ตรงจากการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบังคับใช้กฎหมาย

บรรยากาศในการสัมมนา เริ่มต้นด้วยการรับชมภาพยนตร์สั้น “รักไม่ปล่อย” และปล่อยนกยูงหรือบาป? เพื่อเป็นการสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการปล่อยสัตว์ว่าเป็นเรื่องที่ต้องเหมาะสมหรือไม่ การกล่าวต้อนรับผู้ร่วมสัมมนา โดย คุณธีระพงศ์ ปิงศรีวงค์ นายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย การเปิดงานโดย นายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัชระเชาว์ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ พร้อมมีการเสวนาเรื่องแนวทางการสร้างจิตสำนึกรักสัตว์อย่างรับผิดชอบโดย รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.จำเนียร วรรณชัยพันธ์ ที่ปรึกษาอาวุโส IUCN คุณอมร ชุมศรี ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ดำเนินการโดย คุณพรอัปสร นิลจินดา อดีตผู้อำนวยการส่วนจัดและควบคุมรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

(NBT) และมีช่วง ทิลปะยึกยือเพื่อพัฒนาจิตและสร้างสำนึกสวัสดิภาพสัตว์ โดย ดร.พลเดช วรฉัตร อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ศรีลังกาและมัลดีฟส์ นายก สโมสรรถูกเสื่อสวัสดิภาพสัตว์ อีกด้วย

สำหรับปัญหาและอุปสรรคระหว่างการบังคับใช้กฎหมาย 8 ปี เช่น ขาดกลไก ที่มีประสิทธิภาพในการติดตาม การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้อำนวยความสะดวก หรือขั้นตอนการ รวบรวมพยานหลักฐานก็ยังไม่ชัดเจน ในการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ขาดการบูรณาการแก้ไขปัญหาได้อย่างเต็มศักยภาพ แม้กลไกราชการ ส่วนกลางจะมีความพยายามกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้น แต่อำนาจหน้าที่

และกฎหมายบางฉบับยังมีข้อจำกัดในการดำเนินงาน มีความพยายามในการจัดให้ขึ้น ทะเบียนสัตว์และองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ รวมทั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ตามกฎหมาย เพื่อให้การสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์และสัตว์จรจัด แต่ การดำเนินการก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควร การให้ข้อมูลและความสนใจของสาธารณชน โดยเฉพาะการนำ พ.ร.บ.ฯ และกฎหมายลำดับรอง รวมถึงการตีความและการนำกฎหมาย ไปใช้ยังขาดความแม่นยำชัดเจน บางครั้งก็สร้างความสับสนให้เกิดขึ้นทางสังคม นอกจากการบังคับใช้กฎหมายแล้วการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากสัตว์ กระแสสังคมมัก จะมองผลที่เกิดจากปลายเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากสัตว์ มักขาดองค์ รวมและองค์ประกอบตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล

โดยที่ประชุมมองว่ากฎหมายฉบับนี้ดีเพราะเป็นบรรทัดฐานทางสังคมในด้านการ ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของประเทศไทย สำหรับตัวบท รายมาตราตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่อนข้างครอบคลุมและปกป้องการทารุณกรรม และการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี แต่เมื่อการบังคับใช้เป็นระยะเวลาแล้ว 8 ปี สภาพ บริบททางสังคมบางประการก็เปลี่ยนไป การเพิ่มเติมหรือขยายองค์ประกอบบางราย มาตรา จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ ในการอำนวยความสะดวกและสร้างความ ยุติธรรมให้เกิดดุลยภาพสมดุลเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้มากยิ่งขึ้น.